

Số: 128/BC-UBND

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
gửi đến Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII**
(Tài liệu báo cáo tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII)

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Trên cơ sở Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

I. NHÓM Ý KIẾN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát lại hồ sơ các đối tượng hiện đang hưởng chế độ thương binh, chế độ người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã

Trả lời:

Việc thực hiện rà soát lại hồ sơ các đối tượng hiện đang hưởng chế độ thương binh, chế độ người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện Phú Bình nói chung và xã Thanh Ninh nói riêng đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện đồng bộ, thường xuyên.

Về rà soát lại hồ sơ các đối tượng đang hưởng chế độ thương binh đã được các cơ quan chức năng của tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiến hành rà soát từ năm 2014. Kết quả rà soát toàn tỉnh có 785 trường bị đình chỉ và thu hồi trợ cấp với số tiền là 45,3 tỷ đồng. Huyện Phú Bình có 160 trường hợp bị đình chỉ và thu hồi trợ cấp, với số tiền là 7,9 tỷ đồng và đã thu hồi được 1,7 tỷ đồng.

Về rà soát hồ sơ các đối tượng là người bị nhiễm chất độc hóa học: Năm 2016, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra trực tiếp 10.828 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Xã Thanh Ninh có 14 trường hợp phải thu hồi, với số tiền là 640 triệu đồng, số tiền đã thu hồi là 150 triệu đồng.

2. Cử tri xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên đề nghị tỉnh xem xét sớm giải quyết chế độ đối với lực lượng công an viên có thời gian công tác đủ 15 năm trở lên

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ kiểm tra thực tế nội dung kiến nghị của cử tri. Trong các hồ sơ do Sở Nội vụ thẩm định, hiện xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên chưa có hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định. UBND thị xã Phổ Yên đã có văn bản hướng dẫn UBND xã Trung Thành hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Công an viên.

3. Cử tri xóm Bài Lài, xã Tân Quang, thành phố Sông Công phản ánh hiện nay trên địa bàn xã có 44 trường hợp đã được nhận bằng khen vì có thành tích tham gia kháng chiến tuy nhiên đến nay chưa được nhận tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra thực tế nội dung kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra 44 trường hợp cử tri phản ánh là 44 hộ gia đình. Đối chiếu theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng được hưởng trợ cấp chỉ áp dụng đối với cá nhân là “*người được tặng Bằng khen*”, không áp dụng đối với hộ gia đình, vì vậy 44 trường hợp cử tri phản ánh không thuộc diện được hưởng trợ cấp một lần.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản kiến nghị với Cục Người có công đề nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung đối tượng hộ gia đình được tặng Bằng khen của Chính phủ, cấp bộ, cấp tỉnh vào diện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg.

4. Cử tri xã Tân Kim, huyện Phú Bình đề nghị tỉnh sớm quan tâm giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với Công an viên

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật về Công an xã thì Công an viên là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh, Hướng dẫn liên ngành số 47/HD-SNV-STC-BHXH ngày 29/9/2016 của liên Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Công an viên nơi xã, thị trấn không bố trí công an chính quy tại xóm, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia BHYT, mức đóng hàng tháng vào quỹ BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5% mức lương cơ sở.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh nói chung và Bảo hiểm huyện Phú Bình nói riêng đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn liên ngành, cán bộ không chuyên trách là Công an viên tại xóm, tổ dân phố vẫn đang được giải quyết chế độ BHYT theo quy định (trong quá trình thực hiện nếu trường hợp nào chưa được giải quyết chế độ BHYT đề nghị liên hệ với UBND xã lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm Xã hội để được giải quyết kịp thời).

5. Cử tri xã Tân Kim, huyện Phú Bình phản ánh tình trạng nhiều hộ gia đình lợi dụng chính sách của Nhà nước đối với người nghèo nên không muốn thoát nghèo. Đề nghị hằng năm, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã rà soát, kiểm tra lại kết quả phân loại hộ nghèo của các xã

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra xác minh nội dung cử tri phản ánh tại xã Tân Kim, huyện Phú Bình. Qua kiểm tra, Ông Nguyễn Bích Long (*là cử tri có ý kiến nêu trên tại hội nghị tiếp xúc cử tri*) khẳng định ý kiến của ông tại hội nghị tiếp xúc cử tri là do nhầm lẫn và không có căn cứ (Do bản thân ông chưa nắm được các quy định mới về tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, nên ông có sự nhầm lẫn giữa tiêu chí hộ rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 với tiêu chí rà soát nghèo về thu nhập trước đây).

6. Cử tri xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo thu hồi toàn bộ kinh phí đã cấp cho các đối tượng làm giả hồ sơ nhiễm chất độc hóa học để đảm bảo công bằng

Trả lời:

Hàng năm, UBND tỉnh đều có văn bản chỉ đạo các địa phương, các ngành đơn đốc công tác thu hồi chế độ thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không đúng trên địa bàn tỉnh.

Tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên có 32 trường hợp phải thu hồi do hưởng không đúng quy định, với số tiền là 1,8 tỷ đồng, hiện đã vận động thu hồi được 113 triệu đồng. Số kinh phí còn lại phải thu hồi là 1.489 triệu đồng. Tuy nhiên việc thực hiện thu hồi các khoản trợ cấp không đúng tại xã Đắc Sơn cũng như một số địa phương khác đang gặp những khó khăn đó là: hầu hết các đối tượng thuộc diện thu hồi đều là người cao tuổi, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, một số mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng thanh toán; không có chế tài đủ mạnh để xử lý đối với các trường hợp cố tình không nộp.

7. Cử tri xóm Cây Sy, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh xem xét sớm chi trả chế độ phụ cấp cho những người làm công tác y tế thôn bản đã nghỉ việc nhưng chưa được hưởng phụ cấp

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên đã dự toán kinh phí và chi trả chế độ 01 người/01 thôn, xóm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh quy định số lượng, chức danh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho đến hết 31/12/2018 và bàn giao lại từ 01/01/2019 cho UBND thành phố Thái Nguyên quản lý và chi trả.

8. Cử tri các xã Tân Thịnh, Quy Kỳ, Trung Hội, Bình Yên, huyện Định Hóa phản ánh chính sách hỗ trợ gạo cho hộ nghèo thực hiện dự án trồng rừng như hiện nay chưa phù hợp (*mỗi năm hỗ trợ một lần, có gia đình được hỗ trợ hơn 2 tấn gạo nên không có điều kiện bảo quản*). Đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương xem xét lại chính sách hỗ trợ cho phù hợp (có thể hỗ trợ theo tháng, theo quý)

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về mức trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa

bản tỉnh Thái Nguyên theo hướng quy định cụ thể số lần trợ cấp là 4 lần/năm, không quá 03 tháng một lần trợ cấp. Ngày 17/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản 954/SNN-KHTC trình thẩm định, phê duyệt về mức trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh. Hiện Sở Tài chính đang thẩm định để trình UBND tỉnh ban hành.

II. NHÓM Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Cử tri xã Bình Sơn, thành phố Sông Công đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường ĐT.262

Trả lời:

Hiện nay, nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, UBND tỉnh đã mời gọi các nhà đầu tư theo hình thức PPP - hợp đồng BT để nâng cấp tuyến đường ĐT.262 nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư nào đăng ký đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục mời gọi nhà đầu tư để thực hiện.

2. Cử tri xã Bình Sơn, thành phố Sông Công đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tuyến đường WB3 đoạn từ cầu Vinh Sơn đi UBND xã Bình Sơn

Trả lời:

Hiện nay, UBND thành phố Sông Công đang triển khai đầu tư cải tạo nâng cấp mặt đường ĐH 01 - ĐH 05 từ Cầu treo Vinh Sơn - Bình Sơn - Đèo Nhỡn. Theo tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối Quý III/2019.

3. Cử tri thành phố Sông Công đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu qua Sông Công đi xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

Trả lời:

Dự án cầu Bình Sơn vượt Sông Công nối xã Bình Sơn, thành phố Sông Công với xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện, đến nay công trình đang được triển khai thi công, dự kiến công trình sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.

4. Cử tri xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư (Chi Cục phát triển nông thôn) đẩy nhanh tiến độ thi công đường tránh ngập thuộc xóm 11

Trả lời:

Tuyến đường cử tri kiến nghị là tuyến đường từ xóm 10, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên đi xóm 10 xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ với chiều dài 8.988,29m. Hiện tại đoạn từ Km0+0,00 – Km1+816,28 dài 1.816,28m được bàn giao cho địa phương đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 01/2019. Đối với đoạn từ Km1+816,28 đến Km3+894,34 dài 2.078,06m, UBND tỉnh đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Chi cục Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thống nhất tham mưu để có cơ sở triển khai.

5. Cử tri huyện Võ Nhai đề nghị tỉnh bố trí kinh phí để tiếp tục nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.265 và tuyến đường ĐT.271 trên địa bàn huyện Võ Nhai đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Trả lời:

- **Tuyến đường ĐT.265:** Đến hết năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã sửa (láng nhựa mặt đường và thảm) được 13,2/23,5km. Hiện nay Sở đang lập các thủ tục để sửa chữa 6,3km còn lại và sẽ thi công hoàn thành trong năm 2019. Còn lại 4km mặt đường đã xuống cấp, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục cân đối vốn để sửa chữa trong các năm tiếp theo.

- **Tuyến đường ĐT.271:** Có chiều dài 37km, qua kiểm tra hiện có 11km mặt đường đã xuống cấp. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang lập các thủ tục để sửa chữa 4km, còn lại 7km, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục cân đối vốn để sửa chữa trong các năm tiếp theo.

6. Cử tri xã Diêm Mặc, huyện Định Hóa đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công sớm hoàn thiện tuyến đường vào khu di tích Khau Tý và hoàn trả tiền công, vật liệu xây dựng cho nhân công địa phương (tuyến đường do Ban Quản lý khu di tích lịch sử sinh thái ATK làm chủ đầu tư)

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Ban Quản lý Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa hoàn thiện tuyến đường vào Khu di tích và yêu cầu nhà thầu cam kết thanh toán hết tiền nhân công, vật liệu xây dựng cho nhân dân địa phương và hoàn chỉnh các hạng mục theo hồ sơ thiết kế để tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

7. Cử tri xã Phú Đình, huyện Định Hóa phản ánh một bên đường ĐT.264B (đoạn qua thôn Đồng Tâm) không có mương. Tầm đan trên rãnh thoát nước đường rẽ xuống Trường mầm non đã bị gãy. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đầu tư, sửa chữa

Trả lời:

Đoạn tuyến ĐT.264B qua thôn Đồng Tâm, xã Phú Đình đã có rãnh đất (không phải không có rãnh như cử tri kiến nghị), tuy nhiên qua tìm hiểu thì nhân dân muốn cứng hóa đoạn rãnh này, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn để thực hiện trong các năm tiếp theo. Việc tầm đan rãnh lối rẽ vào trường mầm non bị hỏng, Sở Giao thông vận tải đã làm 12m cống để thay thế đoạn cống bị hỏng trên trong năm 2018.

8. Cử tri thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp tràn, cầu, đường và xây dựng rãnh dọc có nắp đậy trên tuyến đường ĐT.261 đoạn qua trung tâm thị trấn

Trả lời:

Đến hết năm 2018, UBND tỉnh đã bố trí vốn để thực hiện sửa chữa nền mặt đường, rãnh dọc và xây dựng các công hộp thay thế các cầu tạm và ngầm trên tuyến ĐT.261 (trong đó có 03 công hộp và 360m rãnh dọc có nắp đậy trên địa phận thị trấn Quân Chu).

Đến nay tuyến đường ĐT.261 đoạn qua thị trấn Quân Chu còn 02 tràn hẹp (rộng 4,5m), khi mưa lũ vẫn bị ngập cục bộ cần phải nâng cấp; ngoài ra đoạn qua trung tâm thị trấn còn một số vị trí tập trung đông dân cư cần xây rãnh dọc có nắp đậy để đảm bảo mỹ quan, môi trường và thoát nước. Tuy nhiên do nguồn vốn còn khó khăn nên trước mắt năm 2019 chưa thể sửa chữa được. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn vốn để sửa chữa các hạng mục trên trong các năm tiếp theo.

9. Cử tri xã Yên Lãng, huyện Đại Từ đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng rãnh dọc 2 bên đường Quốc lộ 37 đoạn từ Trường Tiểu học Yên Lãng I đến ki ốt xăng dầu số 16 thuộc Công ty xăng dầu Bắc Thái

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã đề xuất với Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí vốn để xây đoạn rãnh này trong năm 2020.

10. Cử tri huyện Đông Hỷ phản ánh tuyến đường 269C từ xóm Bảo Nang, Tân Thành xã Tân Lợi, huyện Đông Hỷ đi xã Tân Khánh, huyện Phú Bình đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhưng hiện nay vẫn còn một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc tham gia giao thông của người dân. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trên

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục sửa chữa các đoạn này và sẽ thi công hoàn thành trong năm 2019.

11. Cử tri huyện Đông Hỷ đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường từ xóm Vân Khánh, xã Văn Lãng, huyện Đông Hỷ đi xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế.

Cử tri xóm Vân Nhiêu, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu Một, xã Bộc Nhiêu để nhân dân 03 xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa, xã Ôn Lương huyện Phú Lương, xã Phúc Lương huyện Đại Từ thuận lợi trong phát triển kinh tế.

Cử tri xóm Bản Châu, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai đề nghị tỉnh đầu tư tuyến đường từ xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai đi xã Yên Hân, huyện Chợ Mới để nhân dân 02 xã phát triển kinh tế.

Cử tri xã Tân Kim, huyện Phú Bình đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu sửa chữa đập xóm Hải Minh và đập xóm Xuân Lai.

Cử tri xã Tân Hòa, huyện Phú Bình đề nghị quan tâm đầu tư sửa đập làng U.

Trả lời:

Việc đầu tư các công trình này thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Hiện nay, do nguồn ngân sách của các địa phương còn khó khăn nên việc đầu tư xây dựng chưa thực hiện được. UBND tỉnh giao UBND huyện Phú Lương, UBND huyện Đông Hỷ, UBND huyện Phú Bình, UBND huyện Võ Nhai nghiên cứu, cân đối bố trí vốn đầu tư; trường hợp không cân đối được nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách địa phương thì xem xét huy động nguồn lực bằng hình thức đầu tư phù hợp, đúng quy định.

12. Cử tri xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp đầu tư và quản lý toàn bộ tuyến kênh N^{17-23b} dẫn nước phục vụ sản xuất và thu gom rác thải vì việc quản lý tuyến kênh trên vượt quá khả năng của địa phương

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến của cử tri, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1816/UBND-CNN ngày 17/5/2019 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên

quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phân cấp quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019.

13. Cử tri xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp sửa chữa, nâng cấp mương dẫn nước Hồ Làng Hin (Công trình thủy lợi do tỉnh quản lý) để tránh tình trạng thất thoát, lãng phí nguồn nước tưới

Trả lời:

Phần kênh đất dài hơn 0,3km mà cử tri xã Phấn Mễ kiến nghị theo phân cấp của tỉnh giao địa phương quản lý. Để công trình hoạt động đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng thất thoát và lãng phí nguồn nước, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2019 trong đó có phần kênh đất hồ Làng Hin do địa phương quản lý nêu trên. Công ty đã chủ động liên hệ với các cấp, các ngành để có nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến kênh này, khi thu xếp được nguồn vốn Công ty sẽ triển khai thực hiện cải tạo sửa chữa để nâng cao hiệu quả dẫn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trong vùng.

14. Cử tri xã Phú Lý, huyện Phú Lương đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hồ Rõng Nghè để phục vụ sản xuất

Trả lời:

Công trình Hồ Rõng Nghè, xã Phú Lý là công trình do dân tự đắp đã lâu. Năm 2018, các ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng công trình và đánh giá công trình chưa đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất. Hiện nay, công trình chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp do chưa cân đối được nguồn vốn. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cụ thể, báo cáo UBND tỉnh về triển khai thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình này.

15. Cử tri xã Bình Sơn, thành phố Sông Công đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào Hồ Ghèn Chè (Dự án đã được công bố và trao giấy phép đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018)

Trả lời:

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Công ty TNHH Một thành viên Tiến Mạnh Lai Châu đã đăng ký và ký biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Thái Nguyên về đầu tư dự án Khu sinh thái Hồ Ghèn Chè, tuy nhiên đến tháng 9/2018, Công ty TNHH Một thành viên Tiến Mạnh Lai Châu đã có văn bản xin chấm dứt nghiên cứu dự án. Để tiếp tục thu hút đầu tư phát triển khu vực Hồ Ghèn Chè, ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 497/UBND-TH đồng ý giao cho Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS phối hợp với UBND thành phố Sông Công nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch xây dựng, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư sân golf và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Ghèn Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Hiện Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS đã và đang tích cực phối hợp với UBND thành phố Sông Công triển khai khảo sát, lập quy hoạch để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

16. Cử tri tổ 12, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên phản ánh chất lượng nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn (nước rất đục và có nhiều cặn). Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và xử lý

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra ý kiến cử tri phản ánh. Qua kiểm tra có hiện tượng nước sinh hoạt đục vài lần trong năm 2018. Nguyên nhân xuất hiện hiện tượng cận bản do quá trình sửa chữa khắc phục sự cố đường ống đột xuất của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên gây ra, hiện Công ty đã khắc phục xong và không còn hiện tượng nêu trên. Kết quả xét nghiệm nước định kỳ 2 lần/1 tháng của Xí nghiệp nước sạch Túc Duyên do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện cho thấy các chỉ tiêu về hóa học và vi sinh vật từ đầu năm 2019 đến nay đều đạt tiêu chuẩn.

17. Cử tri xóm Cỏ Rùa, xã Cao Ngạn; Cử tri tổ 25, 26, 27 phường Trung Thành và cử tri tổ 2, 3 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên phản ánh chất lượng điện rất kém, thường xuyên bị mất điện vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị Điện lực tỉnh Thái Nguyên sớm có phương án nâng cấp trạm biến áp để ổn định điện sinh hoạt trong khu vực

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đầu tư nâng cấp, kết quả cụ thể như sau:

- Xóm Cỏ Rùa hiện đang sử dụng điện tại TBA Cỏ Rùa 250kVA-35/0,4kV, vào giờ cao điểm thường quá tải ATM nhánh gây ra nhảy ATM, Điện lực đã thay thế ATM 200A bằng ATM 300A, đồng thời cân pha lộ hạ áp, đến nay đã cấp điện ổn định.

- Cử tri tổ 25, 26, 27 phường Trung thành nhận điện từ TBA Trung Thành 1 và TBA Dệt 27/7 đều là các phụ tải cuối đường dây hạ thế, điện áp giờ cao điểm vào buổi tối chưa đảm bảo, điện áp đo được khoảng 170V. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã xây dựng thêm trạm biến áp Thành Đoàn chống quá tải cho khu vực và đã đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 01/2019 san tải và giảm bán kính cấp điện cho các TBA Dệt 27/7 và Trung Thành 1, hiện tại điện áp tại khu vực đã được cải thiện, chất lượng điện áp đảm bảo.

- Cử tri tổ 2, 3 phường Hương Sơn được cấp điện từ trạm biến áp Đồi Sỏi 1 - Công suất 400kVA. Tháng 5/2017, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã xây dựng 01 trạm biến chống quá tải Đồi sỏi 2 với công suất là 250kVA, tháng 09/2018 đã thay thế 0,25km dây dẫn hạ thế đã đảm bảo chất lượng điện năng cho nhân dân khu vực tổ 2, 3 phường Hương Sơn - Thành phố Thái Nguyên.

18. Cử tri xã Tân Hòa, huyện Phú Bình phản ánh chất lượng điện sinh hoạt ở xóm giữa không đảm bảo, đề nghị ngành điện nâng cấp lưới điện

Trả lời:

Chất lượng điện tại các xóm thuộc xã Tân Hòa cơ bản đã đạt yêu cầu. Tại xóm Trại Giữa, xã Tân Hòa, nhân dân trong xóm sử dụng điện qua đường dây 0,4kV TBA Vàng Ngoài, riêng đường trục chính 3 pha đã được Điện lực cải tạo đảm bảo theo tiêu chuẩn, đối với các hộ dân đang ở nhánh rẽ cuối đường dây chất lượng điện áp đo được vào giờ cao điểm khoảng 170V, chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng là do các nhánh rẽ này đang sử dụng dây tiết diện nhỏ và dây nhôm trần bóc tách tiết diện nhỏ, các nhánh này Điện lực đã lập kế hoạch sửa chữa lớn chống quá tải, dự kiến sẽ thực hiện thi công vào cuối Quý II năm 2019.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Nguyên đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công, sau khi cải tạo chất lượng điện tại nhánh rẽ sẽ được cải thiện. Về chất lượng điện tại khu vực chưa đảm bảo do bán kính cấp điện từ TBA về đến phụ tải quá xa, để đảm bảo chất lượng điện, Điện lực đã đăng ký xây thêm TBA chống quá tải tại xóm Trại Giữa trong kế hoạch năm 2019-2020.

19. Cử tri xóm Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, thành phố Sông Công phản ánh chất lượng điện sinh hoạt không đảm bảo. Đề nghị ngành điện có giải pháp nâng cao chất lượng điện để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của nhân dân

Trả lời:

Thực hiện kế hoạch chống quá tải các TBA và lưới điện khu vực thành phố Sông Công, Gang Thép, từ tháng 12/2018 đến tháng 01/2019 ngành điện đã phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công triển khai xây dựng 1,2km đường dây 22kV và 01 TBA 250kVA-22/0,4kV Tân Mỹ và 1,5km đường dây 0,4kV. Hiện tại công trình đã được đóng điện trong tháng 01 năm 2019 và cấp điện cho các hộ sử dụng trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi. Sau khi đóng điện đưa vào sử dụng điện áp cuối nguồn đã được cải thiện, chất lượng điện áp đảm bảo.

20. Cử tri xóm Nhà Máy, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ phản ánh chất lượng điện sinh hoạt không đảm bảo (điện yếu, thường xuyên mất điện). Đề nghị ngành điện sớm nâng cấp trạm biến áp để đảm bảo chất lượng điện cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất

Trả lời:

Trạm biến áp Ủy ban thị trấn Quân Chu 1 hiện nay có công suất 400kVA 35/0,4kV cấp điện cho khu trung tâm của Thị trấn trong đó có xóm Nhà Máy - thị trấn Quân Chu.

Ngày 03/12/2018, Điện lực Đại Từ đã tiến hành thay thế nâng công suất Máy biến áp từ 250kVA lên 400kVA cùng các thiết bị đóng cắt, thay 34 cột hạ áp tiếp nhận từ lưới điện nông thôn, thay 1.095m dây 1 pha bằng dây 3 pha vắn xoắn, hiện tại đã đưa vào vận hành cung cấp điện cho khu vực. Kết quả kiểm tra vào lúc 18h10' cùng ngày tại tuyến 01 cấp điện cho xóm Nhà máy, chất lượng điện áp đảm bảo cấp điện cho khu vực xóm Nhà Máy, thị trấn Quân Chu.

Ngày 22/01/2019, ngành điện đã thực hiện đóng điện trạm biến áp Dốc Vụ 320kVA 35/0,4kV san tải cho các trạm biến áp khu vực xã Quân Chu và Thị Trấn Quân Chu.

21. Cử tri xã Minh Lập, huyện Đông Hỷ đề nghị sớm nâng cấp hệ thống điện xóm Trại Cài 1 và xóm La Dị

Cử tri xã Nam Hòa, huyện Đông Hỷ đề nghị ngành điện tiếp tục cải tạo lưới điện sau hạ thế tại xóm Gốc Thị, xóm Ao Sen

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã kiểm tra thực tế ý kiến cử tri phản ánh. Kết quả cho thấy: Chất lượng điện tại các khu vực này vào giờ cao điểm hiện vẫn chưa đảm bảo (chủ yếu do bán kính cấp điện kéo dài nên vào giờ cao điểm ở phía cuối đường dây chất lượng điện áp chưa đảm bảo). Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục thực hiện cân đảo pha nhằm nâng cao điện áp phía cuối nguồn, thực hiện chống quá

tải để nâng cao chất lượng sử dụng điện của người dân nhằm đảm bảo chất lượng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, có kế hoạch sửa chữa thường xuyên để đảm bảo cấp điện trong thời gian tới.

22. Cử tri huyện Võ Nhai đề nghị tỉnh quan tâm tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử tại địa phương: Di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Phủ Chủ tịch ở và làm việc tại Làng Vang; di tích lịch sử Đồng Toong là nơi ở và làm việc cán bộ cách mạng, các đồng chí lãnh đạo trung ương như Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Trần Đăng Ninh, Phùng Chí Kiên và một số đồng chí cán bộ Trung ương khác làm việc từ năm 1941-1944

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra xem xét ý kiến của cử tri.

- Di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Phủ Chủ tịch ở và làm việc tại Làng Vang là di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập Dự án tu bổ tôn tạo trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện UBND tỉnh đang xem xét nội dung trình của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Di tích lịch sử Đồng Toong huyện Võ Nhai là di tích lịch sử cấp tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát và đưa vào kế hoạch chống xuống cấp năm 2020.

23. Cử tri xã Văn Yên, huyện Đại Từ đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở bờ Suối Cái thuộc địa phận xóm Cầu Găng, Bầu 1, Giữa 1, Bầu 2, Dưới 1, Dưới 2

Trả lời:

Trách nhiệm đầu tư công trình này thuộc UBND huyện Đại Từ. UBND huyện Đại Từ đã đầu tư xây dựng đoạn kè chống sạt lở Suối Cái thuộc xóm Mây và một phần của xóm Cầu Găng, xã Văn Yên, chiều dài 760m, tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi (ngân sách tỉnh), vốn ngân sách huyện; Hiện nay phần còn lại dài khoảng 2.000m chảy qua các xóm Cầu Găng, Bầu 1, Giữa 1, Bầu 2, Dưới 1, Dưới 2 chưa được xây dựng kè, UBND tỉnh giao UBND huyện Đại Từ xem xét đầu tư khi cân đối được kinh phí.

24. Cử tri xã Tân Hòa, huyện Phú Bình đề nghị tỉnh tu bổ, nâng cấp di tích Đình Thanh Lương

Trả lời:

Việc trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích theo đề nghị của cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, nguồn vốn chống xuống cấp di tích hàng năm của tỉnh còn hạn chế, việc cân đối nguồn để tu bổ phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đặc biệt ưu tiên với các di tích đã xuống cấp nghiêm trọng. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định thứ tự ưu tiên trong sử dụng nguồn vốn chống xuống cấp di tích đã được cấp và phối hợp với UBND huyện Phú Bình, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đưa vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích hàng năm, lồng ghép các nguồn vốn của địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư tôn tạo di tích trong những năm tiếp theo.

25. Cử tri tổ 14, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh tu sửa bia di tích nhà tù cảnh trường Tiểu học, THCS Trưng Vương

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra xem xét ý kiến của cử tri. Qua xem xét tấm bia hiện được gắn tại di tích chữ bị mờ, thân bia rêu mốc. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên tiến hành khảo sát và đưa vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích năm 2020.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, QUY HOẠCH, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG GPMB

1. Cử tri một số phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh thu hồi hoặc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án không triển khai hoặc có triển khai nhưng tiến độ rất chậm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, cụ thể: Dự án chung cư Đại Nam (*phường Phan Đình Phùng*); Dự án xây dựng Trụ sở Chi Cục quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (*tổ 17 phường Trung Vương*); dự án của Công ty Trung Tín, Khu Bách hóa cũ (*phường Trung Vương*); Dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2 (*phường Phú Xá*); Dự án xây dựng bệnh viện điều dưỡng chuyên khoa và phục hồi chức năng Phúc Thắng (*phường Tân Long*)

Trả lời:

*** Dự án xây dựng Trụ sở Chi Cục quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh:**
Trên cơ sở nhu cầu đầu tư từ các đơn vị thuộc ngành y tế, ngay trong năm 2015 khi triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan có báo cáo đánh giá tổng thể nhu cầu đầu tư, tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (Tổ 17 phường Trung Vương). Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, nguồn vốn ngân sách Trung ương mới chỉ tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng Trung tâm Pháp y của tỉnh (chỉ mua trang thiết bị y tế, không đầu tư xây dựng trụ sở), nên ngân sách tỉnh chưa thể cân đối để thực hiện đầu tư xây dựng mới Trụ sở Chi cục quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.

Trong năm 2019, trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát lại nhu cầu đầu tư của ngành y tế, tham mưu việc lập dự án báo cáo UBND tỉnh xem xét đưa danh mục dự án vào kế hoạch để triển khai thực hiện.

*** Dự án của Công ty Cổ phần Trung Tín, Khu Bách hóa cũ (phường Trung Vương):** UBND tỉnh đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung Tín Hotel của Công ty Cổ phần Trung Tín tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND 16/12/2013. Hiện nay, Công ty Cổ phần Vườn thời đại Việt Nam đã ký kết bổ sung nội dung Biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh Thái Nguyên để triển khai Dự án khách sạn 5 sao Crown Plaza và nhà ở thương mại kết hợp phố đi bộ (*tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng*) tại vị trí trước đây Công ty Cổ phần Trung Tín đầu tư.

*** Dự án chung cư Đại Nam (phường Phan Đình Phùng):** Dự án thuộc diện kiểm tra đợt 2 theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh. Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1878/UBND-TH ngày 21/5/2019 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra dự án này. Sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cụ thể.

*** Dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2 (phường Phú Xá)** do UBND thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Hạng mục Nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 gồm 03 gói thầu: XL-03A1, XL-03A2, XL-03B.

+ Gói thầu XL-03B (đoạn từ Km4+200 đến Km6+447 thuộc phường Trung Thành, Phú Xá): Đang thi công đào, đắp nền đường, rãnh thoát nước, cầu bản. Khối lượng ước đạt 32% giá trị hợp đồng.

+ Gói thầu XL-03A1, XL-03A2 (đoạn từ Km0 đến Km4+200 thuộc phường Tân Lập, Phú Xá): Đang chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai dự án.

*** Dự án xây dựng bệnh viện điều dưỡng chuyên khoa và phục hồi chức năng Phúc Thắng (phường Tân Long):** Dự án thuộc diện kiểm tra đợt 2 theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thu hồi dự án. Sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu, ban hành kết luận kiểm tra để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty thực hiện dự án.

2. Cử tri phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên phản ánh Khu chung cư 5 tầng trên địa bàn phường được xây dựng trước năm 1990 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại đây. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết

Trả lời:

Khu chung cư cũ 5 tầng Dốc Hanh, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên do Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đầu tư xây dựng từ những năm 1975-1979 để làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên của Công ty. Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh đã có Văn bản số 430/UBND-QHXD giao UBND thành phố Thái Nguyên tiếp nhận nguyên trạng khu chung cư cũ 5 tầng để quản lý và thu hút đầu tư. Hiện nay, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng đang triển khai thực hiện việc kiểm định đánh giá lại chất lượng của công trình, khi có đủ điều kiện thì Công ty Cổ phần Gang thép sẽ bàn giao công trình cho UBND thành phố Thái Nguyên để thực hiện đầu tư.

3. Cử tri tổ 17, tổ 19, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên phản ánh việc Doanh nghiệp Tuấn Khanh sản xuất gây tiếng ồn, xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu dân cư. Đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo có biện pháp xử lý nguồn nước thải chảy về Hồ xương Rồng để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Tuấn Khanh. Qua kiểm tra cho thấy, Công ty đã tiến hành quan trắc môi trường 02 mẫu không khí loại mẫu bụi lơ lửng, tiếng ồn, độ rung, các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép. Sau khi kiểm tra thực tế, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã yêu cầu Công ty TNHH Tuấn Khanh thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra trong bản đề án bảo vệ môi trường được UBND thành phố xác nhận đăng ký; tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động; bố trí thời gian

làm việc trong giờ hành chính, không làm việc trong giờ nghỉ ngơi của người dân; thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định; thực hiện chương trình quan trắc, giám sát định kỳ.

Đối với kiến nghị có biện pháp xử lý nguồn nước thải chảy về Hồ Xương Rồng để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường: Qua kiểm tra hiện trạng, nước hồ có màu trong xanh, không phát sinh mùi khó chịu. Theo báo cáo của Ban Quản lý khu đô thị Hồ Xương Rồng cho biết hiện không có nguồn thải nào chảy trực tiếp ra Hồ Xương Rồng (*tất cả các nguồn thải đều được chảy về trạm xử lý nước thải SP9 của thành phố để xử lý tập trung trước khi thải ra ngoài môi trường*).

4. Cử tri thành phố Sông Công đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Sông Công I cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của thành phố. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ tăng mức giá đền bù đối với người dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Công nghiệp Sông Công II

Trả lời:

- *Về điều chỉnh quy hoạch KCN Sông Công I:* Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5279/UBND-TH ngày 25/12/2018 yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Sông Công I đảm bảo chặt chẽ về trình tự thủ tục và tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật; đồng thời đảm bảo diện tích quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo diện tích Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 58/TB-UBND giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu công nghiệp Sông Công I, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện theo quy định.

- *Về tăng mức giá đền bù KCN Sông Công II:* Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó đã tăng giá về một số nội dung bồi thường nhà, bồi thường về công tác xây lắp.

5. Cử tri xóm Đông, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên đề nghị tỉnh thông tin đến cử tri về việc có tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án trường THPT Lý Nam Đế hay không để nhân dân tiếp tục sản xuất

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Lý Nam Đế đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết số 3357/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư là 49,5 tỷ đồng. Trong năm 2018 dự án đã được khởi công xây dựng và năm 2019 tiếp tục được ghi với số vốn là 8.083 triệu đồng để triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ.

6. Cử tri xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên phản ánh việc Công ty An Phú khai thác cát sỏi gây sạt lở hai bên bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân

Trả lời:

Theo ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân địa phương, trong quá trình khai thác tại mỏ cát sỏi xóm Đầm, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên của Công ty An Phú, đã gây sạt lở đường dân sinh xóm Đầm 2 và làm lở đất ruộng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã Phổ Yên, UBND xã Đắc Sơn kiểm tra tại thực địa khu vực phản ánh của nhân dân. Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực có nguy cơ sạt lở nằm trong ranh giới đã được cấp mỏ thuộc phần diện tích Công ty đã nhận chuyển nhượng của người dân, hiện tại khu vực này đã khai thác xong. Khu vực khai thác nằm trong diện tích được cấp giấy phép khai thác, không có hiện tượng sạt lở bờ hai bên bờ sông. Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty An Phú dừng ngay hoạt động khai thác tại khu vực có nguy cơ sạt lở, có biện pháp để chống sạt lở tại những vị trí đã nêu ở trên và có biện pháp đảm bảo an toàn tại các vị trí khác cũng như trên toàn bộ diện tích Công ty khai thác và không được ảnh hưởng xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông. Ngày 22/4/2019, Công ty An Phú có văn bản số 16/CV-CT cam kết thực hiện các biện pháp để chống sạt lở, đảm bảo không gây sạt lở bờ sông và không ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

7. Cử tri xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên phản ánh việc một số công ty thuộc Khu công nghiệp Điềm Thụy xả nước thải chưa qua xử lý ra mương dẫn nước gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của nhân dân

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tại thực địa khu vực nhân dân phản ánh. Vị trí có nước chảy ra từ KCN Điềm Thụy theo phản ánh của cử tri là cửa xả nước thải sau xử lý của KCN Điềm Thụy phần 180ha. Tại thời điểm kiểm tra, nguồn nước thải này không có các hiện tượng nước màu đen, bốc mùi hôi. Theo kết quả quan trắc định kỳ của Sở Tài nguyên và Môi trường và kết quả tự quan trắc của KCN Điềm Thụy đều cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải tại cửa xả này nằm trong giới hạn cho phép.

UBND tỉnh tiếp tục giao Ban Quản lý các KCN tỉnh tăng cường biện pháp giám sát việc xử lý và đầu nổi nước thải của các dự án thứ cấp hoạt động trong KCN Điềm Thụy và kiểm tra tình trạng xả thải tại các cửa xả khi thời tiết có mưa lớn; thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống đường ống thoát nước mưa, nước thải đảm bảo không để nước thải xâm nhập vào nước mưa phát tán ra môi trường.

8. Cử tri phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên đề nghị UBND tỉnh thu hồi hoặc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án không triển khai, hoặc có triển khai nhưng tiến độ rất chậm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, cụ thể: Dự án Yên Bình I, II, III; dự án khu dịch vụ thể thao và sân Golf Yên Bình; dự án khu dân cư Đại Thắng, Việt Hàn; dự án Cây xanh Khánh Phương

Trả lời:

* *Dự án Yên Bình I, II, III:* Dự án cử tri kiến nghị là dự án Khu công nghiệp Yên Bình giai đoạn 1, giai đoạn 2 do Công ty CP đầu tư Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư. UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Yên Bình 200 ha, KCN Yên Bình giai đoạn 1 mở rộng 136 ha và KCN Yên Bình giai đoạn 2 là 64 ha; dự án chủ yếu nằm trên địa bàn phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Khu 200 ha đã GPMB xong, Công ty Samsung đã đầu tư từ năm 2014; khu 136 ha hiện nay đã GPMB được 102ha, diện tích còn lại 31,5 ha là đất Quốc phòng đang có kế hoạch di

chuyển đến vị trí khác tạo mặt bằng sạch để tiếp tục đầu tư; khu 64 ha đã GPMB được 13,04ha và Công ty Samsung đã đầu tư từ năm 2016, phần còn lại Công ty Samsung tiếp tục điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế để tiến hành GPMB.

* **Dự án sân Golf Yên Bình** với tổng diện tích 48,5 ha, đến nay Công ty Yên Bình đã GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng 5ha; phần diện tích còn lại đã tiến hành kê khai, kiểm đếm, lập phương án bồi thường 30 ha (chủ yếu là đất nông nghiệp) với kinh phí khoảng 54 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Yên Bình chưa bố trí kinh phí chi trả cho nhân dân; phần diện tích còn lại (chủ yếu là đất ở) Công ty Yên Bình đang xây dựng dự án khu tái định cư cho nhân dân.

* **Dự án Khu dân cư Đại Thắng:** UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án đấu thầu; Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã Phổ Yên đang nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đấu thầu theo quy định.

* **Dự án Việt Hàn:** UBND thị xã Phổ Yên đã giao cho BQL các dự án đầu tư và xây dựng thị xã Phổ Yên lập dự án và đã triển khai đấu thầu bước 1 theo quy định, dự kiến thực hiện vào Quý III/2019.

* **Dự án cây xanh Khánh Phương:** Dự án thuộc diện kiểm tra đợt 1 theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 4203/UBND-TH ngày 25/9/2017 đồng ý cho Công ty được tiếp tục triển khai; yêu cầu Công ty lập hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư đã triển khai theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh. UBND tỉnh giao UBND thị xã Phổ Yên đôn đốc nhà đầu tư triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thanh quyết toán theo quy định.

9. Cử tri xã Yên Lạc, huyện Phú Lương đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai giữa các hộ dân với Trung đoàn 246, kho K87, huyện đội Phú Lương

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Lương xem xét giải quyết ý kiến của cử tri.

* **Đối với đất khu vực thao trường 246:** Năm 2000, UBND huyện Phú Lương đã kiểm đếm kê khai được 38 hộ có đất và tài sản trên đất thuộc khu vực đất thao trường. Tuy nhiên do Sư đoàn 346 chưa có kinh phí nên chưa thể tiến hành hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân. Năm 2004, UBND huyện Phú Lương đã thu hồi đất lâm nghiệp của 03 hộ gia đình để bàn giao cho Sư đoàn 346 sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng với diện tích 3,8 ha đất lâm nghiệp; các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đối với các hộ còn lại, UBND huyện Phú Lương đã nhiều lần làm việc và có văn bản đề nghị Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1 tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân nhưng đến nay Trung đoàn 246 vẫn chưa bố trí được nguồn kinh phí. UBND tỉnh giao UBND huyện Phú Lương làm việc với Sư đoàn 346 để sớm giải quyết dứt điểm.

* **Đối với kho K87B:** Hiện nay huyện Phú Lương đang phối hợp với đơn vị kho K87B tiến hành đo đạc và xác định diện tích chồng lấn để đề xuất phương án giải quyết.

*** Đối với khu đất của Ban chỉ huy Quân sự huyện tại xã Yên Lạc và xã Phú Đô, huyện Phú Lương:** Quá trình giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho BCH quân sự huyện Phú Lương do trước đây chưa rà soát kỹ hồ sơ và thực địa nên dẫn đến còn có nhiều thửa đất cấp trùng với đất đã được giao cho các hộ gia đình tại xã Yên Lạc và xã Phú Đô từ những năm 1999 và 2000. Mặt khác trong quá trình quản lý và sử dụng đất, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lương quản lý chưa chặt chẽ, chậm phát hiện các trường hợp người dân tự ý lấn, chiếm đất để sử dụng. Trong năm 2018 do khó khăn về kinh phí nên Ban Chỉ huy quân sự huyện mới hợp đồng và tiến hành đo đạc được 50% khối lượng công việc cần thực hiện. Năm 2019, UBND huyện Phú Lương đã cân đối ngân sách để cấp kinh phí hỗ trợ cho Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục thực hiện khối lượng công việc còn lại. Sau khi có kết quả đo đạc căn cứ vào hồ sơ, điều kiện thực tế, các quy định của pháp luật, UBND tỉnh giao UBND huyện Phú Lương giải quyết dứt điểm.

10. Cử tri xã Tân Kim, huyện Phú Bình phản ánh tình trạng bỏ hoang 60 mẫu ruộng của Công ty cổ phần Giống cây trồng tỉnh Thái Nguyên (Khu vực Trại giống Tân Kim). Đề nghị UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất của Công ty để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa 7 hộ dân (Sống tại vùng lõi của Trại giống) với Công ty cổ phần Giống cây trồng tỉnh Thái Nguyên

Trả lời:

Nội dung ý kiến cử tri phản ánh đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh từ năm 2017. Qua xác minh cho thấy:

- **Đối với phản ánh tình trạng bỏ hoang 60 mẫu ruộng:** Qua kiểm tra cho thấy Trại giống được giao quản lý 85.096,7m² đất trồng lúa, trong đó: Trại giống đã giao khoán cho nhân viên của Trại sử dụng trồng lúa là 81.746m², còn lại 3.350,7m² hiện do 08 hộ nguyên là cán bộ của Trại trước đây đang sử dụng để trồng lúa.

- **Đối với đề nghị giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa 07 hộ dân sống ở vùng lõi của Trại giống:** Qua kiểm tra và làm việc với các hộ dân cho thấy thực tế có 15 hộ đang sử dụng 23.520,9m² đất (28 thửa) có nguồn gốc được Trại giống cho các hộ dân (nguyên là cán bộ của trại) mượn đất và mua tài sản thanh lý, không phải là tranh chấp đất đai giữa Trại giống với các hộ dân.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2813/UBND-CNN ngày 11/7/2017 yêu cầu Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên khẩn trương rà soát hiện trạng sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; trên cơ sở đó lập, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể mặt bằng khu sản xuất giống nông nghiệp Tân Kim phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, thời hạn hoàn thành trước tháng 9/2017. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, do Công ty không có người đại diện theo pháp luật để điều hành, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều dừng lại nên Công ty chưa thực hiện được các nội dung liên quan đến đất đai tại Trại giống lúa Tân Kim. Sau khi Công ty có người đại diện theo pháp luật, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri xã Tân Kim theo quy định của pháp luật.

11. Cử tri xã Tân Kim, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã nhận khoán đất rừng

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Phú Bình làm việc với UBND các xã Tân Thành, Tân Hòa, Tân Kim và Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên để thống nhất các nội dung triển khai thực hiện đối với diện tích Công ty được Nhà nước giao trên địa bàn huyện Phú Bình (theo hồ sơ là 2.058ha) nay Công ty đề nghị bàn giao cho UBND huyện quản lý.

Đến nay, UBND huyện Phú Bình vẫn chưa thực hiện xong việc rà soát diện tích đất Công ty được giao trên địa bàn các xã Tân Thành, Tân Hòa, Tân Kim nên Công ty chưa có cơ sở để lập hồ sơ trả đất cho địa phương theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Bình khẩn trương rà soát diện tích đất, lập phương án sử dụng đất đối với diện tích Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên bàn giao cho địa phương theo đúng quy định, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

12. Cử tri xã Quang Sơn, huyện Đông Hỷ đề nghị các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo về môi trường trong hoạt động sản xuất của Nhà máy xi măng Quang Sơn, xã Quang Sơn, huyện Đông Hỷ, nhà máy xi măng La Hiên, xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Hiện nay việc xả thải, khói bụi trong quá trình sản xuất của nhà máy gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đánh giá về công tác bảo vệ môi trường khu vực Nhà máy xi măng Quang Sơn và nhà máy xi măng La Hiên.

Đối với Nhà máy Xi măng La Hiên: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra tổng thể công tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu khí thải ống khói. Kết quả cho thấy nồng độ bụi trong khí thải của nhà máy nằm trong giới hạn cho phép.

Đối với Nhà máy Xi măng Quang Sơn: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, lấy mẫu khí thải của nhà máy xi măng Quang Sơn, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Quang Sơn về hành vi xả thải khí thải vượt quy chuẩn và yêu cầu công ty sửa chữa cải tạo hệ thống lọc bụi, khẩn trương lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc tự động liên tục khí thải theo quy định. Công ty đã cam kết lắp đặt xong hệ thống quan trắc tự động đối với khí thải truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các nội dung nêu trên.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát việc chấp hành các yêu cầu về môi trường đối với hai nhà máy xi măng nêu trên.

13. Cử tri xã Cây Thị, xã Nam Hòa, thị trấn Trại Cau, huyện Đông Hỷ đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường nước

của suối Thác Lạc do hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của một số đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Đồng Hỷ và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế ý kiến cử tri phản ánh. Qua kiểm tra cho thấy, Suối Thác Lạc bị ô nhiễm chất rắn lơ lửng (có nhiều bùn) gồm nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu là do quá trình tuyển quặng của Chi nhánh Mỏ sắt Cây Thị - Công ty Cổ phần Kim Sơn đã xả vào suối Thác Lạc.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện kết luận thanh tra và kiến nghị xử lý các tồn tại của Chi nhánh Mỏ sắt Cây Thị - Công ty Cổ phần Kim Sơn theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đồng Hỷ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm thì lập hồ sơ xử lý theo quy định.

14. Cử tri xóm Rịn 1, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm việc phân định mốc địa giới 364 giữa hai xã Bộc Nhiêu huyện Định Hóa và xã Ôn Lương, huyện Phú Lương

Trả lời:

Theo Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh" (Dự án 513), toàn bộ các xã, các huyện trên địa bàn tỉnh đã thống nhất phân định tuyến địa giới và cắm mốc địa giới và hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ, không còn các điểm không thống nhất hoặc tranh chấp (trong đó có tuyến địa giới giữa xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa và xã Ôn Lương, huyện Phú Lương).

Tuy nhiên, hiện nay Dự án 513 tỉnh Thái Nguyên đang bị chậm tiến độ do một số đoạn trên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Vĩnh Phúc chưa được các bên thống nhất ký pháp lý. Do vậy, bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp của tỉnh Thái Nguyên theo Dự án 513 chưa được nghiệm thu cấp Nhà nước và đưa vào áp dụng trong quản lý nhà nước. Các xã, các huyện trên địa bàn tỉnh chưa thể sử dụng kết quả giải quyết phân định tuyến địa giới, cắm mốc địa giới theo Dự án 513 để áp dụng trong quản lý hiện nay. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành Dự án 513 trong năm 2019.

IV. NHÓM Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, BẢO HIỂM, Y TẾ, NỘI CHÍNH

1. Cử tri xã Phúc Lương, huyện Đại Từ đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét chế độ cho Liệt sỹ Mã Văn Nhã thuộc xóm Na Khâm, xã Phúc Lương (cấp bằng Tổ quốc ghi công và được hưởng các chế độ theo quy định)

Cử tri xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét chế độ cho Liệt sỹ Trần Văn Tráng thuộc xã Tân Phú (cấp bằng Tổ quốc ghi công và được hưởng các chế độ theo quy định)

Trả lời:

Việc giải quyết chế độ cho liệt sĩ Mã Văn Nhã, Trần Văn Tráng (liệt sĩ thời kỳ chống Pháp thuộc đối tượng không có giấy tờ theo quy định của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.

UBND tỉnh đã có Công văn số 118/UBND-KGVX ngày 30/7/2017 đề nghị Cục Người có công cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 14 trường hợp của tỉnh Thái Nguyên trong đó có liệt sĩ Mã Văn Nhã và Trần Văn Tráng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần đề nghị Cục Người có công xem xét và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện để liệt sĩ Mã Văn Nhã và Trần Văn Tráng sớm được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, đồng thời là cơ sở để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.

Đến nay việc thực hiện cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với trường hợp chưa được cấp Bằng Tổ quốc nhưng thân nhân đã hưởng chế độ ưu đãi đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm và chỉ đạo Cục Người có công chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế có văn bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở thực hiện. Như vậy đến nay trách nhiệm của địa phương trong việc hướng dẫn và đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 02 liệt sĩ Mã Văn Nhã và Trần Văn Tráng đã được thực hiện theo đúng quy định. Thẩm quyền xem xét đề nghị giải quyết tiếp theo thuộc trách nhiệm của Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Cử tri xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công ý kiến: Hiện nay một số công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp làm việc 6 ngày/tuần; chỉ được nghỉ thứ 7 hoặc chủ nhật. Khi đi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế vào ngày nghỉ không được hưởng bảo hiểm y tế. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày thứ 7, chủ nhật

Trả lời:

Việc đề nghị chi trả chế độ BHYT tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày thứ 7, chủ nhật là yêu cầu chính đáng của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh chưa có cơ sở bổ sung việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngày lễ, ngày nghỉ vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh do tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là thiếu bác sỹ nên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chưa bố trí đủ nhân lực hoạt động tất cả các ngày trong tuần để đảm bảo theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về chuyên môn mà không vi phạm các quy định của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc của người lao động. Việc cung cấp dịch vụ và chi trả chế độ BHYT đối với người tham gia BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ chỉ thực hiện đối với các trường hợp cấp cứu.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường nguồn lực để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ trong thời gian tới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân nói chung, người tham gia BHYT nói riêng.

3. Cử tri xã Tân Quang, thành phố Sông Công đề nghị xem xét giải quyết cho nhân dân các xóm Tân Thành 1, 2, 3 và các xóm lân cận được đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Gang Thép

Trả lời:

Căn cứ các quy định của Bộ Y tế về thực hiện chính sách BHYT, đề nghị của cử tri xã Tân Quang, thành phố Sông Công về việc xem xét giải quyết cho nhân dân các xóm Tân Thành 1, 2, 3 và các xóm lân cận được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Gang Thép chưa có cơ sở thực hiện.

Để tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đã thống nhất với Bảo hiểm Xã hội tỉnh căn cứ khoảng cách địa lý và thực trạng đường giao thông giữa các cơ sở y tế để quy định việc chuyên tuyến vượt tuyến trong một số trường hợp cụ thể, theo đó: Trạm Y tế xã Tân Quang, thành phố Sông Công được phép chuyên thẳng bệnh nhân đến Bệnh viện Gang Thép và Bệnh viện C không cần phải chuyển qua Trung tâm y tế thành phố Sông Công.

4. Cử tri xã Bình Sơn, thành phố Sông Công đề nghị tỉnh xem xét giải quyết cho nhân dân xã Bình Sơn được chuyên tuyến khám bệnh từ trung tâm y tế xã Bình Sơn lên Bệnh Viện A Thái Nguyên mà không phải qua Trung tâm y tế thành phố Sông Công để thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh

Trả lời:

Căn cứ các quy định của pháp luật về chuyên tuyến khám bệnh, chữa bệnh và điều kiện thực tế, Trạm Y tế xã Bình Sơn, thành phố Sông Công không đủ điều kiện để chuyên thẳng bệnh nhân đến Bệnh viện A, trừ các trường hợp bệnh được chuyên thẳng theo quy định.

5. Cử tri xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh kiểm tra thuốc cấp phát theo chế độ Bảo hiểm Y tế chất lượng kém, hiệu quả chữa bệnh không cao

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế kiểm tra việc mua và cấp thuốc BHYT của Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên. Kết quả: Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã thực hiện mua thuốc nguồn bảo hiểm y tế cho trạm y tế xã Phúc Xuân và các trạm y tế khác trực thuộc theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành. Thuốc được cung ứng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành hợp pháp, được bảo quản, xuất nhập, cấp phát theo đúng quy chế hiện hành.

V. Ý KIẾN VỀ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Cử tri xã Phú Đình và xóm Bản Lác 1, Bản Lác 2 xã Kim Phượng, huyện Định Hóa phản ánh nhân dân đã thực hiện dự án trồng rừng trên 10 năm, nhưng hiện nay diện tích rừng này lại được quy hoạch vào rừng đặc dụng. Đề nghị tỉnh có phương án để nhân dân được khai thác

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngày 06/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 865/SNN-KHTC báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp về việc khai thác diện tích 716,12 ha rừng trồng Keo, Xoan, Mỡ thuộc nguồn vốn Dự án 661 và do người dân tự bỏ vốn trồng rừng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng để giải quyết khó khăn nhằm đảm bảo lợi ích cho người dân các địa phương. Dự kiến trong

tháng 6/2019, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ làm việc với tỉnh Thái Nguyên để giải quyết nội dung này. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

VI. NHÓM Ý KIẾN VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Cử tri Huyện Phú Lương phản ánh đoạn đường Quốc lộ 3 rẽ vào Trường trung học cơ sở Cổ Lũng, hằng ngày có rất đông học sinh và phụ huynh đưa đón con em, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông (như làm gờ giảm tốc độ)

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Lương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng hệ thống an toàn giao thông nơi cử tri kiến nghị. Sau khi kiểm tra, UBND huyện Phú Lương đã đề nghị Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này như lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, sơn gờ giảm tốc, sơn vạch kẻ đường cho người đi bộ. Đến nay Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới đã thực hiện xong.

2. Cử tri xã Kha Sơn, huyện Phú Bình phản ánh địa điểm đưa đón công nhân của công ty Sam Sung tại khu vực cầu Chợ Đồn thường xuyên gây ách tắc ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Phú Bình và các đơn vị liên quan nghiên cứu bố trí địa điểm đưa đón công nhân Samsung thích hợp để tránh gây ùn tắc giao thông. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Phú Bình đang phối hợp thực hiện.

3. Cử tri huyện Định Hóa đề nghị tỉnh lắp đặt biển báo an toàn giao thông và gờ giảm tốc tại cổng các trường học trên địa bàn (hiện nay không có biển báo nên đi lại rất nguy hiểm)

Trả lời:

Qua kiểm tra rà soát, hiện nay các biển báo đã được lắp đặt đầy đủ theo quy định, tuy nhiên tại các vị trí Trường học, khu đông dân cư khu vực Trung tâm các xã: Phú Tiến, Trung Hội, Trung Lương, Bình Yên, Diềm Mặc, Phú Đình, trên tuyến đường Quốc lộ 3C, 264, 264B chưa có gờ giảm tốc. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Định Hóa khẩn trương kiểm tra và có phương án làm gờ giảm tốc tại các vị trí trường học, khu đông dân cư ở huyện Định Hóa.

4. Cử tri xã Nam Hòa, huyện Đông Hỷ đề nghị tỉnh bố trí, lắp đặt một số biển báo giao thông tại các vị trí có trường học; xây dựng rãnh dọc thoát nước qua xóm Ao Sen thuộc Quốc lộ 17 để đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh và người dân khi tham gia giao thông

Trả lời:

*** Về việc bố trí, lắp đặt một số biển báo giao thông tại các vị trí có trường học:**

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra thực tế ý kiến cử tri phản ánh, qua kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 17 đã bố trí đủ các biển báo theo quy định. Việc lắp đặt bổ sung thêm biển báo nguy hiểm khu vực trường học để cảnh báo các phương tiện khi đi qua khu vực này là cần thiết, Sở Giao thông vận tải đã lắp bổ sung biển báo theo kiến nghị của nhân dân.

*** Về việc xây dựng rãnh dọc thoát nước qua xóm Ao Sen thuộc Quốc lộ 17**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất và được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý bố trí kinh phí xây dựng rãnh dọc thoát nước qua xóm Ao Sen thuộc Quốc lộ 17. Tuy nhiên trong năm 2018 và năm 2019 Bộ Tài chính chưa bố trí được kinh phí. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính sớm bố trí vốn để thực hiện.

VII. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI VÀ ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT NHƯNG CỬ TRI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ

1. Cử tri huyện Võ Nhai tiếp tục đề nghị tỉnh sớm đầu tư đường giao thông vào Khu di tích Khảo cổ học Mái Đá Ngườm xã Thần Sa, huyện Võ Nhai

Trả lời:

Khu di tích khảo cổ học thời đồ đá cũ xã Thần Sa đã được đầu tư tuyến đường từ xã Cúc Đường đến UBND xã Thần Sa từ năm 2009 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, còn lại khoảng 1,5km đường từ UBND xã Thần Sa đi vào khu di tích Khảo cổ học Mái Đá Ngườm vẫn là đường đất.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Võ Nhai, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết việc đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ UBND xã Thần Sa vào khu di tích khảo cổ Mái Đá Ngườm xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết.

2. Cử tri huyện Võ Nhai đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư tôn tạo di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II Rừng Khuôn Mánh

Trả lời:

Ngày 09/3/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phân khai nguồn vốn chống xuống cấp di tích năm 2017, trong đó có phê duyệt phân khai 100 triệu đồng để thực hiện tôn tạo các hạng mục bị xuống cấp tại di tích Rừng Khuôn Mánh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư 100 triệu đồng để duy tu, tôn tạo một số hạng mục bị xuống cấp thuộc di tích Rừng Khuôn Mánh như: chữa dột nhà bảo vệ, tôn tạo đường lên, sân hành lễ, 2 nhà bia và bát hương đá. Các hạng mục đã được tôn tạo hiện tại của di tích đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và vẫn sử dụng tốt cho việc gìn giữ và phát huy giá trị di tích.

3. Cử tri xã Phú Lý, huyện Phú Lương tiếp tục phản ánh Công ty An Khánh và Công ty TNHH phát triển miền núi sản xuất quặng ảnh hưởng đến môi trường (xả khói bụi vào buổi tối, vận chuyển quặng, đất rơi vãi ra đường tỉnh lộ ĐT.263 ...) đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và xử lý dứt điểm

Trả lời:

**** Đối với Công ty CP khoáng sản An Khánh:***

Nội dung này đã được cử tri phản ánh tới Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế ý kiến phản ánh của cử tri (trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 2 lần có Văn bản gửi Công ty CP Khoáng sản An Khánh yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường).

Ngày 18/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Phú Lương, UBND xã Phú Lý, UBND xã Động Đạt kiểm tra thực địa cho thấy: hoạt động vận chuyển quặng của Công ty thực hiện chủ yếu trên các đường nội bộ, được tưới nước dập bụi, hoạt động của Công ty không phát sinh khói bụi như ý kiến phản ánh. Từ cuối năm 2018 đến nay, UBND các xã không nhận được ý kiến phản ánh về các vấn đề nêu trên.

**** Đối với Công ty TNHH Phát triển nông thôn miền núi:***

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Phú Lương, UBND xã Phú Lý, UBND xã Động Đạt tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty. Kết quả cho thấy: Công ty đã cải tạo, nạo vét hồ lắng bùn của hồ và gia cố đê bao hồ chứa bùn tại khu vực nhà máy tuyển, đào bổ sung hồ chứa nước thải mới diện tích khoảng 3000m²; thực hiện phủ bạt xe vận chuyển nguyên liệu để hạn chế rơi vãi, tưới nước giảm bụi trên đường ĐT.263; lắp đặt bổ sung thêm 03 hệ thống lọc bụi (02 hệ thống đã hoàn thành, 01 hệ thống đang thi công). Theo báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ của Công ty, các thông số môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép. Từ cuối năm 2018 đến nay, UBND xã không còn nhận được kiến nghị của nhân dân về tình trạng ô nhiễm khói, bụi từ nhà máy. Tuy nhiên, tình trạng rơi vãi bùn, đất, quặng trong quá trình vận chuyển chưa được khắc phục triệt để còn gây ô nhiễm bụi trên đường giao thông (nhất là tuyến đường ĐT.263). Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Phát triển nông thôn miền núi khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý khí thải cho lò luyện, tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, tiếp tục thực hiện các biện pháp che chắn đảm bảo không để rơi vãi bùn, đất, quặng ra tuyến đường vận chuyển.

4. Cử tri xã Tân Quang, thành phố Sông Công có ý kiến: Trong quá trình thi công đường Quốc lộ 3 cũ đã làm lún, nứt nhà, một số nhà thấp hơn mặt đường của 89 hộ dân trên địa bàn xã Tân Quang. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét và có hướng giải quyết đền bù cho các hộ dân trên

Trả lời:

Thẩm quyền giải quyết ý kiến của cử tri về nội dung này thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải. Theo Văn bản số 1312/BGTVT-CQLXD ngày 15/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2, các nhà thầu khẩn trương thuê đơn vị thẩm định lại giá trị đền bù để thông báo cho các hộ dân và chi trả đền bù cho nhân dân.

5. Cử tri xóm 13, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên: Đề nghị tỉnh có phương án giải quyết dứt điểm kiến nghị của 18 hộ dân ở xóm 13 về nội dung phản ánh: Công ty than Khánh Hòa sản xuất ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân như: bụi, nước sinh hoạt, tiếng ồn

Trả lời:

Ngày 25/9/2018, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân đại diện 18 hộ dân xóm 13, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 161/TB-UBND ngày 01/10/2018 theo đó yêu cầu Công ty TNHH một thành viên than Khánh Hòa thực hiện ngay việc kiểm tra toàn diện khu vực sản xuất, có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân (đặc biệt khu vực bãi thải); thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ môi trường sống (bụi, nước sinh hoạt, tiếng ồn, độ rung...) cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên, UBND xã Phúc Hà làm việc với các hộ dân và kiểm tra thực tế tại khu vực 18 hộ dân xóm 13, xã Phúc Hà, kết quả kiểm tra cho thấy: Không có hiện tượng ô nhiễm bụi, nước sinh hoạt, tiếng ồn như phản ánh của 18 hộ dân nêu trên. Khu vực này nằm trong quy hoạch Bãi thải Tây của Công ty than Khánh Hòa, tuy nhiên Công ty đã dừng việc đổ thải tại khu vực 18 hộ dân xóm 13 từ năm 2015 đến nay.

6. Cử tri phường Hương Sơn, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên kiến nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tồn tại vướng mắc dự án đường Phố Hương - Lưu Nhân Chú để sớm đầu tư hoàn thiện. Đồng thời đề nghị tỉnh sớm trả lời làm rõ phương án giải quyết Chợ Dốc Hanh để nhân dân được biết

Trả lời:

*** Dự án đường Phố Hương - Lưu Nhân Chú:** Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và hủy bỏ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình Nâng cấp tuyến đường Phố Hương và Lưu Nhân Chú.

UBND thành phố Thái Nguyên đang thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND thành phố Thái Nguyên đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để xác định khối lượng hoàn thành công trình và các chi phí hợp lý, hợp lệ của Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Thái Nguyên. Sau khi xác định xong các chi phí hợp lý, hợp lệ, UBND thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành đầu tư theo quy định.

*** Dự án Chợ Dốc Hanh:** Để có cơ sở xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại chợ Dốc Hanh, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát; đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tổ chức thực hiện.

7. Cử tri thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa kiến nghị tỉnh sớm có phương án khắc phục tình trạng đường lên di tích Nhà tù Chợ Chu nhiều đoạn bị sạt lở gây nguy hiểm cho nhân dân qua lại cũng như các hộ sống xung quanh

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Định Hóa kiểm tra thực tế ý kiến của cử tri. Qua kiểm tra, hiện nay phía taluy khu di tích Nhà tù Chợ Chu có một số điểm đã bị sạt lở, một số điểm có nguy cơ sạt lở rất cao đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới, để đảm bảo an toàn đồng thời tạo cảnh quan khu di tích, thu hút được khách thăm quan. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, báo cáo UBND tỉnh có phương án khả thi đầu tư kè chắn chống sạt lở đoạn đường lên di tích Nhà tù Chợ Chu.

Trên đây là kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, UBND tỉnh kính gửi các vị Đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quá trình giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri; giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh giao chủ trì giải quyết tại Báo cáo này, đồng thời chủ động có hình thức thông tin phù hợp về kết quả giải quyết với cử tri; yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải công khai nội dung Báo cáo này trên các phương tiện thông tin đại chúng. /*me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Thái Nguyên; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.4b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Tâm

